



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดพังงา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗๒๔ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒. ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗๒๗ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล ท้ายเหมืองชัยพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๓. ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๗๑๘ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	น.ส.กนกพร ทองเจิม	-
๒	๐๔	น.ส.วัฒนวรรณ ส่องแสง	-
๓	๒๑	น.ส.ณัฐกาน หิมะ	-
๔	๑๑	น.ส.จินดารัตน์ ผอมถิง	-
๕	๐๗	น.ส.มัลลิกา ผลงาม	-
๖	๓๓	น.ส.ณัฐนิช คำทอง	-
๗	๒๓	นายณัฐวุฒิ แพทย์ประสม	-
๘	๑๙	น.ส.สุกัญดา ผสมทรัพย์	-
๙	๒๘	น.ส.จินตภา ศักดาศักดิ์	-

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๖	นายวุฒิพงศ์ อุดมคุณ	-
๒	๑๗	นายณัฐภพ สุภากุล	-
๓	๐๑	น.ส.วันวิสาข์ จันทร์ชุกกลีน	-
๔	๑๓	น.ส.รุชฌิณี เกยทอง	-

ตำแหน่ง...

ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายชัยกฤต จิตต์เพ็ง	-

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือรอตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร เข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกกรายนั้น จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ ได้รับการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณี ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในรายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีนี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง นายช่างโยธา ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมหลักฐานการรายงานตัว ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาติชาย กิตยานันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา